

การบินไทยจัดโครงการประกวดนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมการบิน ครั้งที่ 1



บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จัดโครงการประกวดนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมการบิน ครั้งที่ 1 (TG Travel Green Innovation #1) เชิญชวนให้นิสิต - นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ร่วมส่งผลงาน และแนวคิดด้านนวัตกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมการบิน ที่คำนึงถึงการรักษาสีเขียวเป็นสำคัญ เพื่อสนับสนุนการดำเนินกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ภายใต้แนวคิด“การเดินทาง แบบรักษ์สิ่งแวดล้อม” (Travel Green) และเพื่อส่งเสริมเยาวชนไทยในด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมในอุตสาหกรรมการบินพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะการออกแบบ การวิเคราะห์และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นนวัตกรรมการบินในรูปแบบสีเขียว (Green Aviation Innovation) ซึ่งแบ่งการประกวดออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1. แนวคิดด้านการออกแบบนวัตกรรมอากาศยาน 2. แนวคิดด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และสิ่งอำนวยความสะดวกภายในอากาศยาน และ 3. แนวคิดการออกแบบกระบวนการบริการในธุรกิจการบิน โดยมีนิสิต-นักศึกษา ให้ความสนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งหมด 131 คน จำนวน 72 ผลงาน โดยได้มีการนำเสนอแนวคิดผลงานต่อคณะกรรมการแล้วเมื่อปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา ซึ่งบริษัทฯ จะจัดให้มีพิธีประกาศผลรางวัลต่อไป โดยรางวัลชนะเลิศในแต่ละประเภทแนวคิดจะได้รับรางวัลบัตรโดยสารเครื่องบิน และทัศนศึกษาโรงงานผลิตเครื่องบิน บริษัท แอร์บัส ประเทศฝรั่งเศส

บางจากฯ มอบรางวัล Thailand Go Green



นายวิเชียร อุษณาโชติ กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมผู้บริหารระดับสูง บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) นายสนธิ แฉ่มเกษร ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลโครงการ Thailand Go Green ปี 2556 ในหัวข้อ “ฉลาดกิน ฉลาดอยู่ ฉลาดใช้พลังงานทดแทน วิถีไทยสู่สังคมสีเขียว” โดยโรงเรียนบ้านแม่ตูป จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ (รับถ้วยพระราชทาน) ณ อาคารชาเลนเจอร์ 3 เมืองทองธานี

พุกงา เรียวเอสเตท รวมใจรักกักดี บริจาคโลหิต ถวายพ่อของแผ่นดิน



บริษัท พุกงา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “พุกงา รวมใจรักกักดี บริจาคโลหิต ถวายพ่อของแผ่นดิน” ครั้งที่ 1/2557 โดยมีผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลทั่วไป ให้ความสนใจเข้าร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก ทำให้สามารถส่งมอบโลหิตให้แก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้มากกว่า 71,100 ซีซี

ลาгуน่า ภูเก็ต จัดกิจกรรมปล่อยเต่าสู่ท้องทะเลประจำปี 2557



ลูกเต่าทะเล 90 ตัว ได้รับการปล่อยสู่ท้องทะเลอันดามันซึ่งจบด้วยแสงอาทิตย์ยามเย็นเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ในกิจกรรม “ลาгуน่า ภูเก็ต ปล่อยเต่าสู่ท้องทะเลประจำปี 2557” ซึ่งจัดขึ้นครบรอบปีที่ 20 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ณ บริเวณชายหาดหน้าโรงแรมอัสสนา ลาгуน่า ภูเก็ต เหล่าผู้บริหารและประชาชนทั่วไปกว่า 500 คน ต่างร่วมเป็นกำลังใจให้เต่าน้อยลงสู่ผืนน้ำทะเลเพื่อเริ่มชีวิตตามวิถีธรรมชาติหลังได้รับการอนุบาล โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน จังหวัดภูเก็ต กิจกรรมครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการร่วมมืออย่างต่อเนื่องจากสามฝ่ายระหว่างลาгуน่า ภูเก็ต สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน จังหวัดภูเก็ต และทัพเรือภาคที่ 3 เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาเต่าทะเลใกล้สูญพันธุ์

ลาгуน่า ภูเก็ต ระดมทุนจากกิจกรรม ซึ่งจัดขึ้นครบรอบ 20 ปีในปีนี้ผ่านการจำหน่ายบัตรและกิจกรรมอื่นๆ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 200,000 บาท เพื่อมอบให้แก่สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน จังหวัดภูเก็ต ทัพเรือภาคที่ 3 นำไปใช้ในโครงการเพื่ออนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลรวมถึงการปรับปรุงสระพยาบาลเต่าของสถาบันวิจัยฯ

ในปีที่ผ่านมา ลาгуน่า ภูเก็ต ยังได้ใช้เงินบริจาคกิจกรรมดังกล่าวจัดซื้ออุปกรณ์ดาวเทียมติดตาม จำนวน 4 ชิ้น และซ่อมแซมหลังคาอาคารพยาบาลเต่าพิการ เพื่อช่วยเสริมสร้างศักยภาพในการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลในภูเก็ต



โครงการธนาคารขยะที่โรงเรียนวัดกรอกยายชา



จากความสำเร็จของโครงการธนาคารขยะที่โรงเรียนบ้านหนองแพบ บริษัท ทีพีที โปโตรเคมีคอลส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ อินโดรามา เวนเจอร์ส เดินหน้าขยายโครงการธนาคารขยะแห่งที่สองที่โรงเรียนวัดกรอกยายชา เพื่อเป็นการต่อยอดและรณรงค์ส่งเสริมให้เด็กนักเรียน และชุมชนมีจิตสำนึกเกี่ยวกับการคัดแยกขยะเพื่อนำมารีไซเคิลและลดปริมาณขยะครัวเรือน สร้างรายได้ให้ชุมชน โดยมี คุณสุจิตรา โลหะชัย กรรมการและประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส ร่วมด้วย นายวราวุธ ปิ่นเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดยมีผู้ปกครอง คนในชุมชนและหน่วยงานภาครัฐ เข้าร่วมพิธีและเปิดบัญชีธนาคารขยะ

ขอเชิญสมาชิก CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ส่งข่าว CSR เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารของบริษัทท่านมาได้ทั้ง

csrclub@lca.or.th